



รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)

รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการส่งเสริมการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติ เกี่ยวกับการปฏิบัติ ตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร	บุคลากรภายใน จำนวน 400 คน	200,000 บาท	กุมภาพันธ์ – เมษายน 2566	1. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ URU Team Work รุ่นที่ 1 วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 โดยในการอบรมมีการสอดแทรกความรู้ในการ ปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริต ภายในองค์กร	กองบริหารงานบุคคล
2. โครงการเสริมสร้าง จิตสำนึก แก่ นักศึกษา เพื่อต่อต้านการทุจริต และประพฤติ มิชอบ	1. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบแก่นักศึกษาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	นักศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน 100 คน	20,000 บาท	สิงหาคม 2566	1. กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566	กองพัฒนานักศึกษา
3. เผยแพร่ความรู้ เพื่อเสริมสร้าง จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	1. เพื่อสร้างและเผยแพร่ความรู้ เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมและป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	บุคลากรภายใน มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์	ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน	มกราคม – กันยายน 2566	1. เผยแพร่นโยบาย No Gift Policy 2. เผยแพร่แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts 3. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย	สำนักงานอธิการบดี

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
4. การตรวจสอบ ภายใน ผลการ ปฏิบัติงานของ คณะ/ศูนย์/สำนัก ต่าง ๆ ในสังกัด มหาวิทยาลัย	1. เพื่อตรวจสอบผลการ ปฏิบัติงานของคณะ/ศูนย์/ สำนักต่าง ๆ ในสังกัด มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม ระเบียบของทางราชการ	คณะ/ศูนย์/สำนัก ต่าง ๆ ในสังกัด มหาวิทยาลัย	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ในการ ดำเนินงาน	ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566	ดำเนินการตามแผน ตรวจสอบภายในเสร็จสิ้นแล้ว	สำนักงาน ตรวจสอบ ภายใน

ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีโครงการและกิจกรรมที่นักศึกษาและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมมากขึ้น